

## **TRƯỜNG THCS THANH LIỆT TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ PHỔ BIẾN VỀ TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ TRONG HỌC ĐƯỜNG**



Trong vài năm gần đây, trào lưu sử dụng thuốc lá điện tử đang lây lan nhanh trong giới trẻ và học sinh, sinh viên, gây nhiều hệ lụy xấu. Đây là hồi chuông cảnh báo về tác hại của thuốc lá điện tử đối với lứa tuổi học sinh và đáng báo động hơn chính là sự xâm nhập của ma túy núp bóng thuốc lá điện tử vào học đường. Nhận biết được tầm quan

trọng của việc tuyên truyền cho học sinh về tác hại của thuốc lá điện tử nói riêng và các chất gây nghiện nói chung, ngày 13 tháng 1 năm 2023, trường THCS Thanh Liet được Phòng GD&ĐT huyện Thanh trì chọn làm điểm tuyên truyền cho học sinh về tác hại của ma túy, chất gây nghiện và đặc biệt là thuốc lá điện tử trong lứa tuổi học đường.

Chương trình vinh dự được đón tiếp thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thiếu tá Nguyễn Thị Hương - Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Đại úy Bùi Hồng Quân - Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thượng úy Nguyễn Đặng Huyền Trang - Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ,

Về phía đại biểu xã Thanh Liet, nhà trường vinh dự được đón tiếp đồng chí trung tá Trần Đức Hiếu - Trưởng Công an xã Thanh Liet.

Về phía nhà trường có cô giáo Trần Mai Hương- Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Đặc biệt là sự có mặt đầy đủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường THCS Thanh Liet.



Trong chương trình, đại úy Bùi Hồng Quân - Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, báo cáo viên của chương trình đã đem đến cho các em học sinh những kiến thức bổ ích về tác

hại và cách phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử. Với cách tuyên truyền dí dỏm, phù hợp với tâm lý học sinh, đồng chí Bùi Hồng Quân đã giúp các em học sinh hiểu về tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử đối với sức khỏe của người sử dụng. Từ đó định hướng cho các em tránh xa ma túy, các chất gây nghiện và thuốc lá điện tử.

Ngoài cung cấp kiến thức về cách phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử, đồng chí báo cáo viên còn cung cấp cho các em học sinh kiến thức về một số chất gây nghiện mới vô cùng nguy hiểm nhưng dễ hấp dẫn giới trẻ hiện nay như bóng cười, keo chó, cỏ Mĩ... Qua đó các em học sinh hiểu thêm về các chất gây nghiện mới – những loại thường được người bán dụ dỗ rằng không có hại cho sức khỏe, làm giảm căng thẳng để lôi kéo học sinh sử dụng.



Kết thúc chương trình, cô giáo Trần Mai Hương – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã có lời phát biểu cảm ơn buổi tuyên truyền vô cùng bổ ích của công an Huyện Thanh Trì, đồng thời phát động học sinh toàn trường cùng chung tay phòng chống ma túy học đường vì một môi trường học đường lành mạnh không ma túy, không khói thuốc lá, tránh xa các chất gây nghiện.

Hy vọng với hoạt động tuyên truyền bổ ích này, các em học sinh trường THCS Thanh Liệt không chỉ được trang bị thêm kiến thức hữu ích cho bản thân mà còn tuyên truyền đến những người xung quanh về tác hại của ma túy, tác hại của thuốc lá điện tử, các chất gây nghiện, chung tay xây dựng một xã hội lành mạnh, văn minh.